



# บริษัท สิ้นหน้คงประกันภัย จำกัด (มหาชน) SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

## หมวดที่ 7: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการจัดสรร ทรัพยากรอย่างเพียงพอ

### ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการดูแลให้มีกลไกที่เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มี หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบ ทานไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### การรักษาข้อมูลความลับและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดวิธีปฏิบัติในการ รักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ ตลอดจน กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้ง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล



# บริษัท สิ้นหน้ดงประกัณฑ์ จำกัด (มหาชน) SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

